

# Kiến Xương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương luôn phát huy vai trò tiên phong trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối "ý Đảng - lòng dân" thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vũ (Kiến Xương) ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh" nhằm phân loại rác thải, hạn chế rác thải ra môi trường.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đỉnh, thôn Đồng Tâm, xã Vũ An là hộ nghèo của xã được nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ông Đỉnh chia sẻ: Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo xã, huyện, tỉnh, ngôi nhà của gia đình vừa được khởi công xây mới, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2025. Những ngày tháng tuổi cao sức yếu mà được sống trong ngôi nhà kiên cố, vợ chồng tôi rất xúc động, xin cảm ơn sự sẻ chia, đùm bọc của tất cả mọi người.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên để sửa chữa và xây mới nhà cho hộ nghèo, cần nghèo, quý "Vi người nghèo" xã cũng trích kinh phí theo quy chế để hỗ trợ đối với mỗi hộ xây nhà mới là 15 triệu đồng và mỗi hộ sửa chữa nhà là 7,5 triệu đồng. Cùng với quan tâm, giúp đỡ người yếu thế, bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Vũ An và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, không nỡ xây dựng các công trình thuộc tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, hình thành vùng sản xuất lúa được cấp giấy chứng nhận VietGAP quy mô 3ha và vùng sản xuất cây màu tập trung phù

hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương, được xác nhận và cấp giấy chứng nhận, mã số vùng trồng với quy mô 76ha. Đặc biệt, sản phẩm lúa do của xã Vũ An được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Nhờ thế, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 72 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,57%. Tại Kiến Xương, thời gian qua, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, từng bước tạo chuyển biến rõ rệt. Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: 5 năm qua, MTTQ huyện luôn chú trọng thực hiện tốt tất cả các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhằm củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân; phối hợp giám sát về các vấn đề bức xúc trong nhân dân; tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn huyện đã đồng thuận hiến hơn 40.000m<sup>2</sup> đất để làm các tuyến đường giao thông. Đến nay, toàn huyện có 8/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 94% số hộ đạt gia đình văn hóa. MTTQ các cấp đã vận động hơn 10 tỷ đồng ủng hộ quỹ "Vi người nghèo"; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 62 nhà đại đoàn kết trị giá trên 2,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2024, Ủy ban MTTQ huyện và MTTQ các xã, thị trấn vận động, tiếp nhận, hỗ trợ xây mới 9 nhà trị giá 480 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo, tặng quà dịp lễ, tết cho gần 11.000 lượt người với số tiền trên 5 tỷ đồng. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp huyện Kiến Xương đã thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

DẶNG ANH

Hiện nay, thời tiết đang dần chuyển sang hè, mưa, nắng thất thường, nên nhiệt độ thường xuyên thay đổi, một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Bên cạnh đó, bệnh sởi, sốt xuất huyết, hội chứng cúm... vẫn đang lưu hành, rải rác ở một số địa phương. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, các đơn vị y tế trong tỉnh đã có kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp, chủ động phòng, chống dịch. Năm 2024, trên địa bàn thành phố Thái Bình có sự lưu hành của một số bệnh truyền nhiễm như: tiêu chảy, hội chứng cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, sởi, ho gà..., trong đó số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với những năm trước. Từ đầu năm đến nay, dù dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát song tại một số xã, phường lại ghi nhận sự gia tăng của một số ca mắc sởi. Cụ thể, từ ngày 1/1 - 27/3, thành phố đã ghi nhận 20 ca mắc sởi, rải rác ở một số xã, phường. Ông Đàm Xuân Tính, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, UBND thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa xuân hè và bệnh sởi, Trung tâm Y tế thành phố đã có công văn gửi các trạm y tế xã, phường, trong đó đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm như: cúm, thủy đậu, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi...; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, cách ly, xử lý ca bệnh; kiện toàn, củng cố các đội cơ động phòng, chống dịch, chủ động sẵn sàng khi có dịch xảy ra. Bên cạnh đó, các trạm y tế cần tăng cường công tác tiêm chủng; rà soát các trường hợp trong độ tuổi chưa tiêm, tư vấn, hướng dẫn các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ; duy trì chế độ trực 24/24 giờ; đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh

## SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

# Chủ động phòng, chống dịch bệnh xuân hè



Học sinh Trường Mầm non Trần Lâm (thành phố Thái Bình) được hướng dẫn rửa tay đúng cách để phòng, chống dịch bệnh.

môi trường, vệ sinh cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nhà trường, cộng đồng dân cư để người dân nắm bắt, thực hiện; chủ động cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin ca bệnh truyền nhiễm trên hệ thống phần mềm của Bộ Y tế. Các hoạt động trên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cụ thể, dưới 40 ca mắc sốt xuất huyết/1 vạn dân đối với bệnh sốt xuất huyết; dưới 30 ca mắc/1 vạn dân với bệnh tay chân miệng và dưới 1.000 ca/1 vạn dân đối với bệnh sởi, thủy đậu; hạn chế nguy cơ bùng phát và sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Tại cơ sở khám chữa bệnh, các bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa xuân hè bệnh; chủ động cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin ca bệnh truyền nhiễm trên hệ thống phần mềm của Bộ Y tế. Cùng với việc tuyên truyền cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư hóa chất và thuốc bảo đảm thực hiện thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh truyền nhiễm nếu dịch bùng phát; chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, sàng lọc, phát hiện các trường hợp mắc, nghi mắc bệnh truyền nhiễm tới khám, điều trị tại đơn vị; chủ động phân loại bệnh nhân, điều trị tích cực, chuyển tuyến kịp thời, giảm tối đa bệnh nhân diễn biến nặng, không để bệnh nhân tử vong. Bên cạnh

đó, công tác phòng, chống nhiễm khuẩn cũng được chú trọng nhằm tránh lây chéo trong bệnh viện. Từ đầu năm đến ngày 24/3, Thái Bình đã ghi nhận 87 ca mắc sởi, tăng so với cùng kỳ năm 2024. Số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận là 33 ca, không có ca tử vong; mắc hội chứng cúm là hơn 6.900 ca, tay chân miệng là 62 ca. Đặc biệt, gần đây cũng đã ghi nhận 1 trường hợp bị viêm màng não do mô cầu tại Quỳnh Phụ. Các ca bệnh, ổ dịch đều được giám sát, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh phức tạp, khó lường. Do đó, sự chủ động của các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là sự vào cuộc tích cực của ngành y tế và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân có vai trò quan trọng để phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANG

# Giáo viên trẻ đổi mới, sáng tạo

Với sự năng động, nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nhiều giáo viên trẻ đã truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Năm học 2024 - 2025, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Vân được Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Thái Bình giao nhiệm vụ chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Xét về tuổi đời lẫn tuổi nghề, cô giáo Vân còn khá trẻ so với đồng nghiệp nhưng bằng sự yêu nghề và niềm đam mê với môn Ngữ văn, cô luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bằng chứng là trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, đội tuyển do cô Vân dẫn dắt đạt được thành tích rất đáng tự hào với 8/8 học

sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Như vậy, sau 11 năm Thái Bình đã có học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Cô giáo Vân cho biết, từ khi gắn bó với nghề giáo, cô luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm từ bản thân mình, qua đồng nghiệp, để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức mình có được, truyền đạt cho các em học sinh. Theo cô giáo Vân, điều quan trọng nhất ở một giáo viên là trình độ chuyên môn

vững vàng và ngọn lửa đam mê với nghề. Đây là yếu tố quan trọng và cần thiết để giáo viên có ý thức tìm tòi các phương pháp mới trong giảng dạy, nhất là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cùng với đó là sự nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, bởi không hề có một giáo trình nào hướng dẫn căn cứ giáo viên nên dạy như thế nào, nên làm gì mà điều đó hoàn toàn do bản thân giáo viên tự trải nghiệm, đúc rút. Từ đó truyền lửa, khơi gợi cho các em tinh thần tự học, sự sáng tạo, đam mê, thu hút được hứng thú học tập thực sự của học sinh. Trong

quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, người thầy phải là người giữ được "lửa" cho học sinh của mình, chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Đồng thời, người thầy phải luôn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kiến thức và khó khăn với các em trong suốt quá trình học tập, ôn luyện, như thế mới giúp trẻ thêm vững vàng, tự tin trước mỗi kỳ thi. Khi nói về thành tích mà đội tuyển đạt được, cô giáo Vân nhấn mạnh đây không phải là trái ngọt của riêng mình mà là sự giúp sức của các giáo viên trong nhóm ôn luyện, sự quan tâm sát sao của Ban giám hiệu nhà trường cùng sự định hướng, hỗ trợ nhiệt tình của các giáo sư thỉnh giảng, các đồng nghiệp, đặc biệt phần nhiều dựa vào sự cố gắng của học sinh.



Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Vân và các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, năm học 2024 - 2025.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục tất bật với những bước chuyển tiếp cuối cùng từ Chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tiếp cận kiến thức sang Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tiếp cận phẩm chất năng lực người học, giáo viên là người đóng vai trò then chốt. Thay vì thụ động chờ các chương trình tập huấn từ phòng/sở/Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều nhà giáo tự tìm kiếm cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm... Thầy giáo Nguyễn Thành Công, giáo viên Trường THPT Tây Tiên Hải cho biết, việc chủ động tự học đối với nhà giáo không còn là lựa chọn mà trở thành điều tất yếu. Giáo viên không thể mãi thụ động chờ đợi chương trình bồi dưỡng mà cần có tinh thần tự học, tự đổi mới để đáp ứng

những thay đổi về phương pháp giảng dạy, công nghệ giáo dục và nhu cầu thực tế của học sinh. Việc chủ động tự học cần trở thành nhu cầu, thói quen và trách nhiệm nghề nghiệp. Từ việc tự học, tự nghiên cứu, thầy Công đã có nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Điển hình là sáng kiến kinh nghiệm: rèn luyện kỹ năng giải toán bằng phương pháp tọa độ hóa cho học sinh. Em Bùi Đức Long, học sinh Trường THPT Tây Tiên Hải cho biết: Cách thầy Công dạy rất dễ hiểu, truyền đạt kiến thức vừa sức và phù hợp với học sinh. Thầy còn là Bí thư Đoàn trường, trong cuộc sống hàng ngày, thầy rất gần gũi, giống như một người anh trai luôn sẵn sàng giúp đỡ, định hướng cho chúng em. Trong lớp học, thầy thường tạo không

khí vui vẻ, thoải mái. Em cũng tham gia một số câu lạc bộ của Trường, ở đó có rất nhiều hoạt động thú vị mà em yêu thích. Với tinh thần đổi mới, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Vân, thầy giáo Nguyễn Thành Công cùng các nhà giáo khác không chỉ làm tròn trách nhiệm của người giáo viên mà còn góp phần vào việc phát triển toàn diện thể hệ trẻ, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Vân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thầy giáo Nguyễn Thành Công là giáo viên trẻ tiêu biểu của tỉnh. Những sáng kiến, kinh nghiệm của các thầy cô không chỉ có giá trị thực tiễn mà còn lan tỏa tinh thần học tập và sáng tạo trong toàn ngành giáo dục.

XUÂN PHƯƠNG

# Môn tự chọn thi tốt nghiệp có 48 mã đề

Mỗi môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ có 48 mã đề, gấp đôi so với thông thường. Thông tin được GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ cuối tuần trước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 theo chương trình mới (2018) diễn ra với bốn môn. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán bắt buộc, lần lượt vào sáng và chiều ngày 26/6. Sáng ngày 27/6, các em thi hai môn lựa chọn nằm trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ). Ông Hà cho biết, nhiều địa phương lo lắng vì kỳ thi chỉ diễn ra trong ba buổi (ít hơn các năm trước một buổi), trong đó có buổi thi cả hai môn lựa chọn. Bộ dự kiến sắp xếp thí sinh cố định ở một phòng trong cả kỳ thi, dù môn lựa chọn khác nhau. Do đó, một môn lựa chọn có thể được thi trong cả hai khung giờ.

Chẳng hạn phòng 1 có thí sinh chọn môn Vật lý, thi vào khung giờ 1 (từ 7h35 đến 8h25). Phòng 2 cũng có thí sinh thi Vật lý, nhưng vào khung giờ 2 (8h40 - 9h30). Để đảm bảo an ninh kỳ thi, mỗi môn tự chọn sẽ có 48 mã đề, chia đều cho hai khung giờ. Những năm trước, đề thi các môn đều có 24 mã (trừ môn Ngữ văn thi tự luận). "Nhìn chung dù tối ưu hóa việc xếp phòng thi, Bộ vẫn sẽ hạn chế xếp thí sinh thi quá nhiều môn khác nhau trong một phòng" - ông Hà nói. Nói thêm về đề thi, ông Hà cho biết để sẽ bám sát chương trình mới, chủ yếu là kiến thức lớp 12. Trong đó, 40% câu hỏi thuộc cấp độ biết, 30% cấp độ hiểu và 30% vận dụng. Phần vận dụng, tinh thần chung là sử dụng các bối cảnh không quen thuộc, không có sẵn trong sách giáo khoa. Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố vào ngày 16/7.

(theo vnexpress.net)



Thầy giáo Nguyễn Thành Công, Trường THPT Tây Tiên Hải trong giờ lên lớp.



Ảnh minh họa